

Giống chúng kiêu... cũ

Tác Giả: Theo Khoa Học & Đời Sống
Thứ Năm, 31 Tháng 12 Năm 2009 07:20

Nghe đến chúng có bố mà không tìm ra chúng c, chị Mai mới biết mình hai bên đến như "dây d". Thế nhưng "hội nghi 4 bên" này chỉ làm cho các bậc phụ huynh đau lòng, còn anh chúng thì chúng còn muốn nhìn mặt v.



Ghen tuông là chuyện của muôn đời, nhưng mỗi thế hệ đời người ta có cách giữ gìn hạnh phúc gia đình khác nhau. Thế này thay, vậy có không ít chị em còn giữ chúng theo kiểu cũ.

Hội nghi "thông tin đời nh"

Nghe phong thanh chúng có bố, chị Mai rình rập mãi mà không bắt được quàng, không có chúng c để "chỉn d" với chúng. Nhưng chúng không làm mặt việc gì đó để giữ hạnh phúc của mình? Một hôm, chị nhận tin từ chị u cho chúng về sớm, có ông bà đến chơi. Xong vì c quan, chúng chị Mai về nhà ngay. Về đến cửa, anh đã thấy bày biện hoa quả, bánh kẹo lên bàn và bố mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ. Một lát sau anh thấy bố mẹ cũng đi xe ô tô.

Anh c thông tin là sự "trùng hợp ngẫu nhiên", nên rất vui, đến nhà chị y ra nhà hàng mua ít thức ăn về đãi "t thân". Nhưng về anh đã c n l và bố o chúng ra bàn nghị luận ng c. Thấy thái độ v có vẻ tr nh tr ng, anh ngoan ngoãn nghe l. Vào bàn, chị Mai đến lên báo cáo tình hình với các c và nh hai bên b m ra tay "dây d" chúng mình. C b n c và ng i chúng d u b t ng v n i dung "hội nghi bốn bên".

- B chúng: Chúng tôi sinh ra con, nuôi d y nó ăn học, nên ng i. Bây giờ anh chị đã có con l n, l nào mới khi xích mích l i bu c t i chúng tôi?

Giống chúng kiêu u... cũ

Tác Giả: Theo Khoa Học & Đời Sống
Thứ Năm, 31 Tháng 12 Năm 2009 07:20

- Mẹ chúng: Vợ chúng bỏ nhau mà làm mà ăn, là cán bộ cũ rồi. Chúng tôi thân già, vợ họ, còn phải nuôi con cháu, đâu dám dấy dấy. Anh họ y đâu phải trẻ con để chúng tôi có thể lôi ra đánh cho mất trẻ khi... mất c.

- Bà vợ: Con thất bại, chúng ta có gì là bằng chúng đã vợ làm phiến hai c. Chúng tôi thất có i vợ ông bà. Đúng là con đời cái mang, mong ông bà bỏ quá cho cháu.

Hội nghị kết thúc không có họ, chúng tôi quy định để c và n để gì. Chúng tôi cho "bên thân già" ra vợ lòng trĩu nặng.

Hành động kiêu u "thời bao cấp"

Chị Liên tắt đèn đi xe buýt lên cửa quan chúng. Vào phòng họp, nóc mặt lão già, kết quả tình của chúng và van xin sếp "ra tay cứu giúp", ít nhất cũng "khi luật đời nhà em biết đời chúng mà quay vợ vợ con". Sếp ân cần nghe chuyện rồi an ủi chị mấy câu. Chị Liên ra khỏi cửa, sếp gọi đi ngay cho chúng lên phòng "có việc gấp". Sếp nhắc nhở: "Cửa quan nhiều việc, tôi không có thể gian để quy định việc gia đình của hàng nghìn cán bộ, nhân viên. Vợ của vợ lên trình báo và tôi ngoài tình của cửa. Hãy cần thận, đừng để chuyện tình cảm của họ ảnh hưởng tới công việc và uy tín của mình nhé".

Chúng chị Liên d, vắng vắng, cảm nhận sếp rồi họ a s không để vợ đời làm phiến l n n a.

Mười lăm, hai mươi năm trước, các biện pháp "hợp gia đình" và "báo cáo thể chế" thì ra có hiệu quả trong việc bỏ vợ mái. Ngày nay, xã hội tôn trọng quy định cá nhân, không quá can thiệp sâu vào công việc "nội bộ" gia đình nên các biện pháp nói trên phần nào ít hiệu quả. Nhưng ta để cao sếp như "nội bộ" hơn là các biện pháp "hành chính". Đó là lý do nên gọi thể chế như ng ng i vợ đang ngày đêm ra sếp bỏ vợ "lâu dài tình ái" của mình.